



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
CTCP KIM KHÍ THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà nội, ngày 18 tháng 06 năm 2022

## BÁO CÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

**Kính thưa: Các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long**

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long. Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, HĐQT xin trân trọng được báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2022 như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

#### 1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Năm 2021, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và kéo dài, tình hình giá nguyên liệu đặc biệt giá thép tăng thêm trên 40% và duy trì ở mức cao nhất trong nhiều năm qua, chi phí vận tải biển tăng khoảng 5 – 10 lần làm mất khả năng cạnh tranh... đã làm cho sản xuất kinh doanh khó khăn. Sản phẩm phục vụ thị trường trong nước bao gồm nhóm xe máy giảm sản lượng và giảm giá bán do giãn cách xã hội kéo dài, sản phẩm xuất khẩu số lượng từng mặt hàng đều giảm do nhu cầu giảm và việc vận chuyển quốc tế hết sức khó khăn.

Đặc biệt, từ ngày 27- 4, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 ở Việt Nam được đánh giá là khốc liệt hơn gấp nhiều lần so với 3 đợt dịch trước đã tấn công vào các khu kinh tế trọng điểm ở phía Bắc như Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nội... và ở phía Nam là TP Hồ chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai... Trước tình hình diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh, các địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp phòng chống dịch, đáng chú ý nhất là thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg tại 19 tỉnh/thành phố phía Nam. Thủ đô Hà Nội cũng đã áp dụng biện pháp này từ 24/7/2021.

Trong Quý 3/2021, tình hình dịch bệnh tại địa bàn Hà nội và thành phố Hồ chí Minh hết sức phức tạp, việc đảm bảo an toàn và ổn định sản xuất là hết sức khó khăn, Công ty luôn trong trạng thái báo động phải dừng sản xuất trước nguy cơ phát sinh ca nhiễm hoặc phải dừng sản xuất theo chỉ đạo chung. Rất nhiều lao động nghỉ chờ việc và nghỉ do cách ly bởi địa phương phong tỏa giãn cách xã hội. Chi nhánh TP Hồ chí Minh phát sinh các ca F0 và phải thực hiện phương án 3 tại chỗ với qui mô hoạt động chỉ còn khoảng 30%.

Từ thời điểm cuối tháng 6/2021 Công ty Honda Việt Nam liên tục thay đổi kế hoạch sản xuất với xu hướng giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh, cụ thể: Tháng 7: Giảm 20%; Tháng 8: Giảm 21%; Tháng 9: Giảm tới 30%.

Hàng xuất khẩu cũng hết sức khó khăn do nhu cầu của các mặt hàng giảm, vận chuyển nội địa và vận chuyển đường biển khó khăn do dịch bệnh, tuy nhiên do có những thành công nhất định trong việc phát triển được một số sản phẩm mới và khách hàng mới nên tổng giá trị sản lượng xuất khẩu tương đối ổn định và vẫn có tăng trưởng.